



ที่ ภก ๐๐๑๔.๒/ ๑๘๘๘

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
๑๐๘/๔๐๑ ถ.รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต ภก ๘๓๐๐๐

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต โครงการ เวก้า คอนโดมิเนียม (Vega Condominium)

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวก้า บาย เมตริก จำกัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒. หนังสือบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร
ชุดรามาดา พลาซ่า บาย วินด์แฮม ภูเก็ต บางเทา คอนโด 2 (Ramada Plaza by Wyndham Phuket
Bangtao Condo 2) ของบริษัท เวก้า บาย เมตริก จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๖ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจำนวนห้องชุด ๒๑๐ ห้อง (ห้องชุดพักอาศัย ๒๐๗ ห้อง
และห้องชุดเพื่อประกอบการค้า ๓ ห้อง) จัดทำรายงานโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ให้จังหวัดภูเก็ต
ดำเนินการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ ต่อมา โครงการได้ขอเปลี่ยนชื่อโครงการ จากเดิม “โครงการอาคารชุด
รามาดา พลาซ่า บาย วินด์แฮม ภูเก็ต บางเทา คอนโด 2” แก้ไขเป็น “โครงการ เวก้า คอนโดมิเนียม (Vega
Condominium)” นั้น

ในการนี้ จังหวัดภูเก็ต ได้นำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว พร้อมทั้ง
เอกสารชี้แจงเพิ่มเติมตามความเห็นเบื้องต้นของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ ได้มีมติให้ความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เวก้า
คอนโดมิเนียม (Vega Condominium) (ชื่อเดิม โครงการอาคารชุดรามาดา พลาซ่า บาย วินด์แฮม ภูเก็ต บางเทา
คอนโด 2 (Ramada Plaza by Wyndham Phuket Bangtao Condo 2) โดยให้โครงการปรับแก้ไข
รายละเอียดตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และนำส่งฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อตรวจสอบก่อนจัดทำรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ต่อไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตในฐานะเลขานุการฯ จึงขอแจ้ง

/มติ...

มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เห็นชอบในรายงานฯ พร้อมทั้งให้จัดส่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน ๘ ชุด ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อฝ่ายเลขานุการฯ จะได้ดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาแจ้งผลการพิจารณารายงานฯ ให้เจ้าของโครงการทราบตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐฤกษ์ พลเพชร)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๗๖๒๑-๑๐๖๗ ต่อ ๒๑